
สรปุภาพรวมของค าถามนักลงทุนในงาน Opportunity Day Q1/2023 วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2566 

ด้านการคาดการณ์ปริมาณจราจรและรายได้ 

ค าถาม: ประเมนิภาพรวมธุรกจิและอุตสาหกรรมในไตรมาส 2/2566 มทีศิทางเป็นอย่างไร ดกีว่า QoQ 

และ YoY มากน้อยแค่ไหน จากปัจจยัอะไร รวมทัง้คาดการณ์ปรมิาณการจราจรปีนี้อย่างไรบา้ง ภาพรวม

ปีนี้จะมทีศิทางของผลประกอบการอย่างไร 

ตอบ : จากการเพิม่ขึ้นของปริมาณจราจรในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ที่บรษิัทฯ ได้ติดตามอย่างใกล้ชิด 

พบว่า ยงัคงมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องเกดิจากความมัน่ใจในการออกมาใชช้วีติและประกอบกจิการ 
รวมถงึการเปิดภาคการศกึษา ซึ่งท าใหก้จิกรรมการเดนิทางนัน้สูงขึน้ตามไปดว้ย อกีทัง้การตดิตามการ
เดนิทางในรปูแบบอื่นๆ จากแหล่งขอ้มลูภาครฐั กม็แีนวโน้มเพิม่ขึน้ในลกัษณะเดยีวกนั อุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2565  โดยมนีกัท่องเทีย่วต่างชาตเิพิม่มากอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งประเทศไทยเป็นเป้าหมายล าดับต้นๆ  ที่นักท่องเที่ยวต้องการเดินทางมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักท่องเทีย่วชาวจนีทีจ่ะท าใหอุ้ตสาหกรรมภาคการท่องเทีย่วฟ้ืนตวักลบัมาอกีครัง้  และจะท าใหป้รมิาณ
การเดนิทางโดยรวมเพิม่ขึน้ และคาดการณ์ว่าจะมเีทีย่วบนิจากสายการบนินานาชาตเิพิม่มากขึน้  ดงันัน้
จึงคาดการณ์ว่าจะมีการพจิารณาให้กลบัมาใช้ อาคาร 1 สนามบินดอนเมืองที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยงั

ภูมภิาคต่างๆ ของประเทศ เนื่องมาจากการตดิตามแผนการขยายท่าอากาศยานดอนเมอืง ระยะที ่3 มี

ความคบืหน้าในการด าเนินโครงการแลว้ แสดงใหเ้หน็ว่าการเดนิทางโดยอากาศยานมแีนวโน้มขยายตวั
หลงัจากนี้  

ดงันัน้คาดการณ์จะส่งผลใหป้รมิาณจราจรบนทางยกระดบัดอนเมอืงปรบัสูงขึน้อย่างมนีัยส าคญั 
เมื่อเทยีบกบัช่วงเวลาเดียวกนักบัปีที่ผ่านมา และอาจจะปรบัลดลงเมื่อเทยีบกบัไตรมาส 1 ปีเดยีวกนั 

เนื่องจากในไตรมาส 2 มวีนัหยุดยาวต่อเนื่องในเดอืน เมษายน และพฤษภาคม  สว่นการตดิตามปรมิาณ

การเดนิทางของรถไฟฟ้าสายสแีดงทีอ่ยู่ตดิกบัทางยกระดบัดอนเมอืงนัน้ พบว่า กลุ่มผูใ้ชร้ถไฟฟ้าสายสี
แดงเป็นคนละกลุ่มกับผู้ใช้ทางยกระดับดอนเมือง  อีกทัง้การใช้รถไฟฟ้าสายสีแดงปัจจุบันพบว่า 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมการเดินทางเชื่อมต่อและเข้าถึงสถา นี (Feeder) ยงัสูงกว่าการใช้ทาง

ยกระดับ คาดการณ์ว่ายังไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทาง  และอยู่ในการติดตาม
พฤตกิรรมการเดนิทางโดยรอบทางยกระดบัดอนเมอืงของบรษิทัฯ โดยรูปแบบการเดนิทางโดยรถยนต์
ยงัคงมคีวามจ าเป็นในระบบคมนาคมขนสง่ในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล อกีทัง้ นโยบายสนับสนุนรถยนต์
ไฟฟ้า (EV) ท าใหย้อดจดทะเบยีนรถยนต์ไฟฟ้าเพิม่สูงขึน้ ท าใหต้้นทุนการเดนิทางดว้ยรถยนต์ต ่าลงอกี

ดว้ย 



บรษิทัฯ ตัง้เป้าปรมิาณการจราจรเฉลีย่ต่อวนั อยู่ที่ 110,000 คนัต่อวนั ซึ่งปรบัเพิม่ขึ้นในอตัรา

ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2565  และนักลงทุนสามารถติดตามปริมาณจราจรบนทางยกระดบั ได้ที่ 

https://www.tollway.co.th/th/investor-relations/financial-information/traffic-volume ซึง่บรษิทัฯ 

จะมกีาร Update ในสปัดาหท์ี ่2 ของเดอืนถดัไป 

 

 

ด้านการปันผล 

ค าถาม:  ปันผลค่อนข้างเยอะ เหมอืนจะเยอะกว่าก าไร เพราะเหตุใด และปลายปีจะมปัีนผลอีกครัง้
หรอืไม่ อยากทราบนโยบายปันผลทีน่ิ่งหน่อยว่าจะปันทุกไตรมาส หรอื ทุกครึง่ปี อย่างไร เนื่องจากปีนี้
ปันหลายครัง้และค่อนขา้งสบัสน 
ตอบ:  บรษิทัฯยดึมัน่ในนโยบายการจ่ายเงนิปันผล รวมทัง้ยงัคงการบรหิารการจดัการภาใต้แผนงาน
การบรหิารความเสีย่งต่างๆรวมดว้ย เพือ่ไม่ใหก้ระทบกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

➢ การจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรก าไรประจ าปี 2565 เป็น
ทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน เท่ากบั 30 ,827,639.76 บาท (สามสบิล้าน แปด
แสนสองหมื่นเจด็พนั หกรอ้ยสามสบิเก้าบาท เจด็สบิหกสตางค)์ ซึ่งครบตามกฎหมาย
และข้อบงัคบัของบรษิัทฯ โดยภายหลงัการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
บรษิทัฯ จะมทีุนส ารองสะสมตามกฎหมายรวมจ านวน 614,241,056.00 บาท (หกรอ้ย
สบิสี่ล้าน สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพนั ห้าสบิหกบาทถ้วน) คดิเป็นร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน 

➢ นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ “บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้น
ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90.0 ของก าไรส าหรบัปีภายหลงัการจดัสรรทุนส ารองตาม
กฎหมายแลว้ โดยค านึงถงึกระแสเงนิสดจากการประกอบการ ฐานะการเงนิ และผลการ
ด าเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคต เงื่อนไข และขอ้จ ากดัตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา
กูย้มืเงนิหรอืสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง” 

ดงันัน้บรษิทัฯยดึมัน่และด าเนินการตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลเป็นส าคญั  
ในส่วนที่จะมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มจากก าไรสะสมที่ยัง ไม่ได้จัดสรรนัน้ บริษัทฯมี
ขอ้พจิารณาเชงิอนุรกัษ์นิยม ประกอบด้วย แนวโน้มปรมิาณการจราจรซึ่งสถานการณ์
ปัจจุบนัปรบัเพิม่ขึ้น การบรหิารต้นทุนของบรษิทัฯได้อย่างมปีระสทิธิภ์าพ รวมทัง้การ
ลงทุนในงานโครงการที่ภาครฐัจะเปิดใหเ้อกชนเขา้ร่วมการประมูลนัน้ การระดมทุนจะ
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของการเข้าร่วมลงทุน ซึ่งบรษิทัฯมศีกัยภาพในการด าเนินการ
ตามขอ้ก าหนด   

 

https://www.tollway.co.th/th/investor-relations/financial-information/traffic-volume%20ซึ่ง


ด้านแผนการลงทุนและโครงการใหม่ 

ค าถาม:  งบลงทุนปี 66 วางไว้เท่าไหร่ ใช้รองรบัอะไรบ้าง ในไตรมาส 1/66 ใช้ไปเท่าไหร่ และในไตร

มาส 2/666 มแีผนจะใชอ้กีเท่าไหร่  

ตอบ: งบประมาณการลงทุน ในปี 2566 จ านวน 284.63 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบลงทุนในการปรบัปรุงและ

เปลีย่นแปลงทรพัยส์นิเพื่อใชพ้ลงังานสะอาด อาท ิตดิตัง้ Solar Rooftop ทีอ่าคารส านักงาน และอาคาร

ทัง้ 9 ด่าน  สถานี EV Charger ที่ส านักงานและ ด่านดนิแดง เป็นต้น งบลงทุนในโครงการพฒันา RPA 

และ ERPเพือ่บรหิารทรพัยากรของ DMT และโครงการใหม่ในอนาคต  และงบลงทุนการในการซ่อมแซม/

เปลีย่นแทนตามรอบตามหลกัวศิวกรรมศาตร ์ เช่น โครงการเปลีย่นป้ายบอกทาง (ทีช่ ารุดค่าสะทอ้นแสง

ต ่ากว่ามาตราฐาน)  การปรบัปรุงท่อระบายน ้าใตท้าง แยกบางเขน โครงการซ่อมผวิทางฉาบผวิแอสฟัลต์  

เฟส2 โครงการปรบัปรุงเสาด่านเก็บค่าผ่านทาง ดินแดง ดอนเมอืง โครงการปรบัปรุงด่านชัง่น ้าหนัก 

ด่านสุทธสิาร เป็นตน้  

 ในไตรมาส 1/2566 มกีารใช้งบลงทุน เป็นจ านวน 12.07 ล้านบาท และงบลงทุนในบรษิัท เอ 

สยาม อินฟรา จ ากัด จ านวนเงิน 27.4 ล้านบาท โดยงบฯดังกล่าวนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม

คณะกรรมการบรหิาร ซึ่งไดพ้จิารณาและกลัน่กรองแลว้ ซึ่งบรษิทัฯใชก้ระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน
ในการลงทุน 

 ส าหรบัในไตรมาส 2/2566 คาดการณ์งบลงทุนจะเป็นจ านวน 73.80 ลา้นบาท 

ค าถาม:  มโีอกาสเหน็การ M&A JV Synergy ใหม่ๆ เพิม่เตมิในปี 66 มากน้อยแค่ไหน ปัจจุบนัมทีี่อยู่

ระหว่างการศกึษากีด่ลี เบือ้งตน้คาดว่าในช่วงครึง่หลงัปี 66 จะไดเ้หน็อย่างน้อย 1 ดลีไดห้รอืไม่ 

ตอบ : ตามแผนธุรกิจเพื่อความยัง่ยนื 2566-2570 กลุ่ม Other Non-Toll Roads Business บรษิทัฯ มี

แผนการศึกษาและลงทุนในธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากทางด่วนในปี 2566 เป็นจ านวนอย่างน้อย 2 

โครงการ โดยเมื่อวนัที ่20 เมษายน 2566 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั เอ สยาม อนิฟรา จ ากดั ซึ่ง

ด าเนินธุรกจิดา้นการซ่อมแซม ปรบัปรุงและเพิม่ความแขง็แรงโครงสรา้งพืน้ฐาน บรษิทั เอ สยาม อนิฟ
รา จ ากดั มทีุนจดทะเบียนจ านวน  40 ล้านบาท (4,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบรษิัทมี

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเป็นจ านวนรอ้ยละ 68.50 เป็นจ านวนเงนิ 27.4 ลา้นบาท ท าใหบ้รษิทั

ดงักล่าวกลายเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ และปัจจุบนัมโีครงการอื่นๆที่อยู่ระหว่างพจิารณาของฝ่าย
บรหิารเพือ่น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัต่อไปในปี 2566  

ค าถาม:  ความคบืหน้าโครงการทีอ่ยู่ระหว่างการประมลูและรอความชดัเจน อาท ิ(M5) (M82) 

ตอบ: ความคบืหน้าโครงการสามารถสรุปไดด้งัตารางนี้ 



โครงการ อายุ
สมัปทาน 

เปิดขายเอกสารข้อเสนอร่วมลงทุน สถานะ 

M5 30 ปี คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนช่วงปลายปี  
2566 

อยู่ระหว่างการจดัเตรยีมข้อมูลเพื่อ
น าเสนอกระทรวงคมนาคมพจิารณา
แ ล ะ น า เ ส น อ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 
(สคร.) 

M9 30 ปี คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนช่วงปลายปี  
2566 

อยู่ระหว่างการศกึษารูปแบบการให้
เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของรฐั   

M82 30 ปี เปิดคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนภายใน
กลางปี 2566 

คณะรฐัมนตร ี(ครม.) มมีตเิหน็ชอบ
รูปแบบการร่วมลงทุน (PPP) แล้ว
เมื่อวนัที ่13 ธ.ค. 2565   

กะทู-้ป่า
ตอง 

35 ปี รวม
ช่ ว ง
ก่อสรา้ง 

อยู่ระหว่างการพจิารณา ไม่มผีู้ยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการ
ในวนัที ่28 เม.ย. 2566 ทีผ่่านมา 
การทางพิเศษฯ  จึงน าโครงการ
กลับไปทบทวนและจะประกาศ
คดัเลอืกเอกชนอกีครัง้ต่อไป 

ค าถาม:  ความคบืหน้า บรษิทั เอ สยาม อนิฟรา จ ากดั ปัจจุบนัมงีานในมอืแลว้มากน้อยแค่ไหน คาดว่า

ในปี 66 จะสามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนให้กับบริษัทได้มากน้อยแค่ไหน  อย่างไรบ้าง และ

เป้าหมายใน 3 ปีจากนี้ วางไวอ้ย่างไรบา้ง 

ตอบ : คาดการณ์รายได้ของบรษิทั เอ สยาม อนิฟรา จ ากดั  ในช่วง 3 ปีแรกจะอยู่ที่ 10-50 ล้านบาท 

จากนัน้คาดว่าจะเพิม่เป็น 50-100 ลา้นบาทในอนาคต 

ค าถาม:  ถา้ประมลูงานได ้จะตอ้งใชเ้งนิลงทุนในสว่นใดบา้ง รบกวนอธบิาย 

ตอบ : เงนิลงทุนเป็นไปตามที่ภาครฐัได้ประกาศ ทัง้นี้บรษิัทฯต้องพจิารณาเงื่อนไขการประมูลตาม
รูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมการลงทุนของโครงการนัน้ๆ  ซึ่งอาจจะเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
ดงัต่อไปนี้ 

1. PPP Net cost ประกอบด้วย งานก่อสร้างโครงสร้างทาง/ถนน และงานระบบเก็บค่าผ่านทาง 
ระบบบรหิารจดัการจราจร และอาคารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. PPP Gross Cost ประกอบดว้ย งานระบบเกบ็ค่าผ่านทาง ระบบบรหิารจดัการจราจร และอาคาร
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง (ไม่รวมงานโครงสรา้งทาง/ถนน) 



3. Modified Gross Cost ประกอบดว้ย งานระบบเกบ็ค่าผ่านทาง ระบบบรหิารจดัการจราจร และ
อาคารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และการสนบัสนุนจากภาครฐั ซึง่อาจจะเป็นการก่อสรา้งทาง/ถนน หรอื
อาจจะป็นการสนบัสนุนดา้นการเงนิ 

 
ค าถาม:  ถา้รฐับาลชุดใหม่ เอาระบบประมลูแบบใหม่ จะกระทบคนทีเ่คยไดง้านไหม 

ตอบ : ไมม่ผีลระทบกบับรษิทัฯ 

 

 

ด้านการปรบัอตัราค่าผ่านทาง 

ค าถาม: ในปี 66 จะมแีผนปรบัขึน้ราคาค่าผ่านด่านเพิม่อกีหรอืไม่ กี%่ 

ตอบ: การปรบัค่าผ่านทางเป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญาสมัปทาน โดยปี 2566 จะไม่มกีารปรบัค่าผ่าน

ทาง 

ค าถาม:  การพจิารณาปรบัขึน้ค่าผ่านทางรอบถดัไป จะเกดิขึน้อกีครัง้เมื่อไร มรีายละเอยีดอย่างไรบา้ง 

ตอบ: การปรบัค่าผ่านทางเป็นไปตามทีก่ าหนดในสญัญาสมัปทาน ซึง่จะมกีารปรบัค่าผ่านทางครัง้ถดัไป

ในวนัที ่22 ธนัวาคม 2567 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ช่วงเวลา ระยะเวลา 
(ปี) 

ทางหลวงสมัปทานเดิม (บาท) ทางหลวงสมัปทานตอนต่อขยาย 
ด้านทิศเหนือ (บาท) 

รถ 4 ล้อ รถมากกวา่ 4 ล้อ รถ 4 ล้อ รถมากกวา่ 4 ล้อ 
22 ธ.ค. 2562- 
21 ธ.ค. 2567 

5 80 110 35 45 

22 ธ.ค. 2567-
21 ธ.ค. 2572 

5 90 120 40 50 

 

 


